



อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

ฉบับที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

“สวัสดิ์วันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านสุขสันต์ ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี” เนื้อร้องของเพลงนี้ทุกท่านน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ เพลงพรปีใหม่ ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่ ๑๓ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งเสด็จนิวัตพระนคร และประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่บรรดาพสกนิกรชาวไทย สื่อความหมายถึงความรักและความหวังเฝ้ารอของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยหรือหากจะกล่าวถึงอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อได้ยินเสียงเพลงพรปีใหม่นี้แล้ว ย่อมถือเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของความสุข การเฉลิมฉลอง และการหยุดพักผ่อนประจำปี แต่กลุ่มวินัยก็ยังคงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าในวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงนี้ ท่านผู้อ่านอาจจะหยุดงานโดยไม่ถูกต้องหรือไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ดื่มสุรากับเพื่อนจนเมเมาและขับรถในขณะเมาสุรา ผู้เขียนจึงขอใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องสำคัญทั้งสองเรื่องนี้มากลับมาเตือนใจท่านผู้อ่านให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ

เรื่องแรก ผู้เขียนขอนำมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๘ เรื่องการพิจารณาปรับปรุงวันหยุดราชการ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มาแจ้งให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบว่ากรณีข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะลาพักผ่อนก่อนและหลังวันหยุดราชการ (หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าลาคร่อมนั้นแหละครับ) สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ**ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุญาตในการลาว่าจะอนุญาตหรือไม่ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น** เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติราชการ และหากเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ต้องมาปฏิบัติราชการในวันหยุดแล้วไม่มาปฏิบัติราชการ **โดยมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาก็มีอำนาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแห่งกรณีได้**

เรื่องที่สอง สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รณรงค์ในเรื่อง “เมาไม่ขับ” ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการขับรถในขณะเมาสุราอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติจึงไม่ควรมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเสียเอง ที่ผ่านมาผู้เขียนก็เคยหยิบยกกรณีการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการขับรถในขณะเมาสุรา มาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจกันแล้วในอุทาหรณ์ก่อนทำผิดฉบับที่ ๒ /๒๕๖๒ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอไม่หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอีก แต่จะมาทบทวน

ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่า การชั้บรณในขณะเมาสูรานอกจากจะเป็นทั้งความผิดทางอาญาแล้ว ยังเป็นความผิดทางวินัย และ **ต้องรับโทษในอัตราโทษและสถานโทษขั้นสูงของฐานความผิดนั้นอีกด้วย** (ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๓๐๒/ ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือที่ ยธ ๐๓๐๒/ ว ๔๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) แม้จากสถิติการดำเนินการทางวินัยที่กลุ่มวินัยได้รวบรวมไว้ ไม่เคยมีกรณีข้าราชการกระทำ ผิดวินัยเกี่ยวกับการชั้บรณในขณะมาสูรามาก่อน แต่ก็มีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวบางส่วน ถูกลงโทษ ทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการชั้บรณในขณะมาสูรามาก่อน และบางรายถูกลงโทษในเรื่องนี้มาแล้วถึงสองครั้ง ด้วยความห่วงใยจากใจจริง การกระทำความผิดวินัยในเรื่องเดียวกันซ้ำขึ้นอีก อาจมีผลต่อการประเมิน การต่อสัญญาจ้างด้วยนะครับเพราะรักจึงบอก บอกก่อนใครบางคนจะทำผิด

เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดี ในระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน หากผู้อ่านท่านใด รู้สึกอึดอัดคับข้องใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเรื่องใด การกระทำใดเป็นความผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร มีโทษสถานใด ขอให้ท่านได้โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อของท่านไว้ที่ www.probation.go.th banner เรื่องร้องเรียน หรือ ruleprobation@hotmail.co.th เพื่อที่กลุ่มวินัยจะได้ประสานกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ หรือหากท่านไม่ประสงค์ออกนาม ขอให้ท่าน ได้โปรดติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาคับข้องใจของท่าน ผ่านช่องทางติดต่อข้างต้น กลุ่มวินัย ยินดีที่จะช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ พบกันฉบับต่อไป ในปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ายนี้ ขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของกรมคุมประพฤติต่อไปครับ

จัดทำโดย : กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
นางสาวปิยพร ภารศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชัย บุญทด พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายกฤษฎา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายเกียรติ เอียดตรง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ